



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

# 40 นาทีที่เงิน ผลเป็นลบ

**ทาเชื้อแล้ว  
ย้า-จะต้อง  
กักตัว14วัน  
ป่วยใหญ่**  
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  
ทั่วโลกทะลุหลัก 41 ล้าน  
อย่างเป็นทางการ เสีย  
ชีวิตกว่า ★ มีต่อหน้า 5



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

**40 นทท.จีน** ☆ *ต่อจากหน้า 1*  
 1 ล้านคน บริษัทผลิตวัคซีนของจีนปักหมุดเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิดที่ปักกิ่งและอุ๋ฮั่น เมืองต้นตอการระบาดไวรัสระยะ “บิกทู” ตก ศบค. ขอบคลุมทุกหน่วยงานร่วมแก้โควิดยังไม่เคาะลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วน “อนุทิน” สั่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนชุดแรกที่มาไทยอย่างดี กำชับระมัดระวังพื้นที่ชายแดน ส่วนผลตรวจเชื้อโควิด 40 นักท่องเที่ยวจีนหลังเดินทางถึงไทยเป็นลบทุกคน

ความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 41 ล้านคนอย่างเป็นทางการ เสียชีวิตรวม 1.13 ล้านคนที่สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 59,594 คน เสียชีวิตรายใหม่ 831 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 8.57 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 226,000 คน ตามด้วยอินเดียพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 54,422 คน ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.65 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 116,000 คน ส่วนฝรั่งเศส และอังกฤษสภาพยังน่าวิตกกังวล พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 20,468 คน และ 21,331 คน ตามลำดับ

ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ประเมินว่า อาจมีการตกสำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 และในช่วงเดือน ก.พ.-ก.ย. ปีนี้ สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ รวม 2.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนกว่า 800,000 คน หน่วยงานเชื่อว่าการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาอาจเกี่ยวข้องกับภาระที่ประชาชนไม่กล้าไปโรงพยาบาลเนื่องจากกลัวติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เสียชีวิตจากโรคที่เป็นอยู่แต่เดิม อย่างโรคหัวใจ ส่วนคณะทำงานทำเนียบขาวเปิดเผยว่า นางเมลาเนีย ทรัมป์ สตรีหมายเลขหนึ่งผู้ว่าสหรัฐฯ ยกเลิกกำหนดการเดินทางหาเสียงร่วมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เพราะนับตั้งแต่ถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 ต.ค. ยังมีอาการไออย่างต่อเนื่อง แต่สภาพร่างกาย

โดยรวมถือว่าดีขึ้นมาก  
 วันเดียวกัน นายหลิว จิงจิน ประธานกลุ่มบริษัทเวชภัณฑ์ซิโนฟาร์มของจีนเปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่กรุงปักกิ่งและเมืองอุ๋ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ต้นตอการแพร่ระบาดเบื้องต้นคาดว่าโรงงานจะมีกำลังการผลิตวัคซีนในปีหน้า 1,000 ล้านโดส และมุ่งเป้าการผลิตวัคซีน 2 ตัวของจีนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดอย่างของซิโนฟาร์ม ก็ทดสอบกับอาสาสมัคร 50,000 คนใน 10 ประเทศ มีผลน่าพึงพอใจ

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเช้าวันที่ 21 ต.ค. นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ว่า แสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจในประเทศไทย มาตรการที่รองรับก็มีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวชุดแรกนี้มาจากกว่างโจว 40 คน ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกเขาทุกเรื่อง และเรายังคงมาตรการกักตัว 14 วัน กรมควบคุมโรคเสนอว่าอยากให้ลดเหลือ 10 วัน ได้ให้เห็นใจไปว่าถ้าเขามั่นใจ ก็ไม่ต้องไปกักตัวกักตัวกันแล้วปลอดภัยที่สุดก็เท่านั้น  
 เมื่อถามว่าจะมีการพิจารณาประเทศที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี เหมือนกับไทยก่อนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศที่มีการควบคุมการระบาดที่ดี เราจะพิจารณาลดหย่อนให้มากขึ้น



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ประเทศไหนที่มีการระบาดเยอะอยู่ต้องหาวิธีที่จะทำให้เกิดความสะดุดมากที่สุด แต่คงไม่เท่ากันทุกประเทศ ขณะนี้เรามีการทำพาร์ตเนอร์กับประเทศต่างๆอยู่ แต่เราจะปล่อยให้เข้าออกตามสะดวกเหมือนบางประเทศในยุโรปไม่ได้เพราะการระบาดจะกลับมาอีกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือการลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อถามว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ สบค. ในวันนี้ยังมีความจำเป็นต้องใช้ถึงสิ้นเดือนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องหารือใน สบค. กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมข้อมูลไว้เพราะมีหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่การแพร่ระบาดของโรคอย่างเดียวแต่มีเรื่องความพร้อม การดูแล การเฝ้าระวังต่างๆ ต้องฟังจากทุกหน่วยงาน

ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเซี่ยงไฮ้ ที่เดินทางมาไทยด้วยวีซ่าเอสทีวีที่อยู่ได้นาน 90 วันแต่ต้องกักตัวให้ครบ 14 วันจึงจะออกท่องเที่ยวได้นั้น จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางถึงไทย ผลตรวจไม่พบเชื้อทุกคน ส่วนยอดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทยโดยวีซ่าเอสทีวีจนถึงสิ้นเดือนนี้มีรวม 300 คนเป็นชาวจีนทั้งสิ้น จากนั้นต้นเดือนหน้าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**40 นทท.จีน ☆ ต่อจากหน้า 5**

ป่วยวันเดียวกันที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์ ศบค.ชุดใหญ่ ก่อนเริ่มประชุมนายกฯได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งฝ่ายการเมือง ที่ช่วยกันทำงานจนมาถึงวันนี้ ศบค.ได้กำหนดมาตรการต่างๆออกมามีการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับทั่วโลก สิ่งสำคัญวันนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้ในทุกมิติรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคน ต้องช่วยกันชี้แจง

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังไม่มีมาตรการลดจำนวนวันกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทย กำลังหารืออยู่ว่าทำอย่างไร จะสั้นลงได้บ้าง จะมีมาตรการทางสุขภาพอย่างไร เพื่อให้เศรษฐกิจและสุขภาพไปด้วยกันได้ แต่ต้องเป็นมาตรการที่ทันสมัยขึ้น เป็นข้อเสนอหรือมาแต่ยังไม่ตัดสินใจ ต้องหามาตรการความพร้อมเครื่องมือเครื่องมือต่างๆ การตรวจจากเดิมที่ตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกอย่างเดียว วันนี้มีการตรวจเจาะเลือดขึ้นมาใหม่อีกเพื่อตรวจได้บ่อยมากขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลงทำนองนี้ โดยรัฐบาลจะดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด

ขณะเดียวกันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์วันที่ 21 ต.ค.ว่า พบผู้ป่วยใหม่ 9 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ โดยมาจากสหรัฐอเมริกา 1 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 คน โมร็อกโก 1 คน โปรตุเกส 1 คน ชูแดนใต้ 3 คน โอมาน 1 คน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,709 คน เสียชีวิตคงที่ 59 คน

ส่วนสถานการณ์ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ป่วยชาวไทย 2 รายที่ป่วยโควิดเข้ารับรักษาตัวใน รพ.แม่สอด ขณะนี้หายแล้วและกลับบ้านได้ คงเหลือรักษาใน รพ.แม่สอด 5 ราย เป็นชาวเมียนมา ขณะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ยังคงมีแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางมาจาก กทม.และพื้นที่ใกล้เคียงร่วม 100 คน เดินทางกลับบ้านเกิดเนื่องจากมีการประสานงานระหว่างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ที่ยอมให้แรงงานชาวเมียนมากลับมาตุภูมิได้ แต่จะเข้าประเทศไทยไม่ได้ส่วนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวนกว่า 50 คันที่เดินทางจะข้ามไปส่งสินค้าฝั่งเมียนมา ยังต้องจอดรอตามถนนสายต่างๆ เพื่อรอการเปิดด่านอีกครั้งแต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อใด

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้า 1

**ไม่พบโควิด  
ทัวร์จีนเข้าไทย  
ต่ออายุ  
ฉุกเฉิน  
อีกเดือน**

ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
สกัด “โควิด-19” อีก 1  
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30  
พ.ย. ศบค. เห็นชอบ ชง  
กรม. พร้อม ♦ อ่านต่อหน้า 11

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

**โควิด** □ **ต่อจากหน้า 1**

เตรียมเปิดรับเรือท่องเที่ยว ขนต่างชาติเข้าไทย 60 ลำ ยังต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวบนเรือ 14 วัน ก่อนขึ้นบก ไทยเชิญเพิ่มจำนวนที่นั่งเข้าชมกีฬา เผย สธ. ชี้ไวรัสระยะจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในไทย “อนุทิน” แย้มไม่นานได้ซื้อสปลลดเวลา กักตัว ระบุ 39 นักท่องเที่ยวชาวจีนชุดแรก เดินทางเข้าไทย ผลตรวจไม่พบเชื้อทุกคน

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สบค. เปิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,709 ราย ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่ม 4 ราย จึงมียอดสะสมผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 3,495 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวใน รพ. 155 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากประเทศชูดานใต้ 3 ราย เป็นชายไทย อายุ 30, 32, 36 ปี เป็นทหารช่างเฉพาะกิจซึ่งไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร 2.ผู้ที่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 2 ราย ทั้งสองเป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี และ 31 ปี อาชีพพนักงานนวด 3.ผู้ที่มาจากประเทศโอมาน 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติโอมาน อายุ 41 ปี เข้ามารับการรักษด้วยโรคอื่น 4.ผู้ที่มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพรับจ้าง 5.ผู้ที่มาจากประเทศโมร็อกโก 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 34 ปี ทำงานบนเรือที่มาจากโมร็อกโก เม็กซิโก และเนเธอร์แลนด์ เดินทางจากเนเธอร์แลนด์มาถึงประเทศไทย และ 6.ผู้ที่มาจากประเทศโปรตุเกส 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพรับจ้าง

ที่ท่าเทียบเรือท่าเรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีกักตัวนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน

ในรูปแบบพิเศษ เดินทางถึงประเทศไทยว่า กำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลตามมาตรการที่ได้วางไว้อย่างเข้มงวด โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ตรวจสุขภาพและมีใบรับรองก่อนเดินทาง และเมื่อถึงประเทศไทยก็ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งส่วนต้วมองว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทำประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย จึงกำชับเพิ่มเติมให้อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ดี เพื่อให้ได้รับค่าขึ้นชมเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะลดการกักตัวเป็น 10 วัน เป็นการเสนอของกรมควบคุมโรค โดยขณะนั้นกำลังพิจารณาและคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเมื่อถามถึงข้อเสนอการจับพาร์ทเนอร์การท่องเที่ยว เหมือนที่สหภาพยุโรปประกาศอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศปลอดภัย นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ก็กำลังท้ออยู่ แต่เรายังเชื่อในวิธีการกักกันอยู่ เพราะสิ่งที่ทำมาตลอด 5-6 เดือน สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ 100% แต่ที่สำคัญต้องระวังในส่วนของการลักลอบเข้าเมือง นอกจากนี้ในประเด็นการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีกหรือไม่ เรื่องนี้ต้องหารือใน สบค. โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องนี้มีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมโรคอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องรับฟังข้อมูลจากทุกหน่วยงานประกอบด้วย

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค.แถลงภายหลังการประชุม สบค.ว่าที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นคราวที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. ทั้งนี้ขอย้ำว่าการขยายเวลาของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว มีขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ ให้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงยังจำเป็นต้องอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

มาใช้ในเชิงป้องกันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ระหว่างที่การแก้ไข พ.ร.บ. ควบคุมโรคยังไม่เสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการด้านการสาธารณสุขโดยไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประเมินแล้วเห็นว่า โรคโควิด-19 ยังอยู่ในไทยอีกนาน และจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้น การติดเชื้อถือเป็นเรื่องปกติ และการจะยึดติดที่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่เป็นศูนย์รายไม่ได้แล้ว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการผ่อนคลายบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ โดยมีการรายงานในที่ประชุมได้รับทราบ 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคณะมนตรีแห่งรัฐ และรพ.ต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้เดินทางมาแล้ว 2. การอนุญาตให้ลูกเรือสัญชาติบริติช และสัญชาติอื่น ที่เดินทางเข้ามาราชอาณาจักรทางน้ำ ซึ่งเดินทางมาเรียบร้อยแล้ว 3. การกำหนดประเทศและเมืองต้นทางที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขอรับการตรวจลงตราประเภทพิเศษ ซึ่งเราได้รับนักท่องเที่ยวชุดแรกจากประเทศจีน 39 ราย เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา 4. การอนุญาตให้สายการบินทำการบินแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ

5. การอนุญาตให้เรือยอร์ชที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งเรือยอร์ชยacht และเรือครูเซอร์ มีความต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร 60 ลำ แบ่งเป็นเรือยอร์ชยacht 27 ลำ และเรือครูเซอร์ 33 ลำ รวมคนที่เข้ามา 600-650 คน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศ ปีละ 2,100 ล้านบาท โดยที่ประชุม สบค. ได้เห็นชอบ แต่ต้องมีมาตรการกักตัวบนเรือ 14 วัน และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ 3 ครั้ง ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะเป็นผู้ประกาศอนุญาตให้เรือเหล่านี้เข้ามาได้ 6. การอนุญาตให้ลูกเรือต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

จักร เพื่อขึ้นเรือออกจากราชาอาณาจักร ทั้งนี้ ในกลุ่มนี้หากเข้ามาต้องยอมรับมาตรการกักตัว 14 วัน ก่อนลงเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศ และ 7.การผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าประเทศไทย โดยเข้าสู่การกักตัวพร้อมรับบริการด้านสุขภาพ ขณะนี้มีคนเข้ามา 1,428 ราย โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงาน 3 รูปแบบที่จะเข้ามาในไทย คือ กลุ่ม 1 เมดิคอลสตาฟ, เวลเนสส์ รีสอร์ท และสปารีสอร์ท กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุที่มาก่อนและดูแลสุขภาพระยะยาว และกลุ่ม 3 กลุ่มพักผ่อนท่องเที่ยวและเล่นกีฬา เช่น มาพักโรงแรมที่มีสนามดีกอล์ฟ ซึ่งที่ประชุม ศบค. ได้อนุมัติมีติ๊กดุ่มที่ 1 และ 2 ส่วนกลุ่ม 3 ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อน

นอกจากนี้ มีอนุญาตเพิ่มสัดส่วนจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ที่เข้าชมกีฬา โดยสนามกีฬากลางแจ้ง มีการเชียร์เสียงดัง เพิ่มจาก 25 เปอร์เซ็นต์ของที่นั่งเต็มความจุทั้งหมด เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ และการเชียร์เสียงไม่ดัง เพิ่มจาก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสนามกีฬาในร่ม มีการเชียร์เสียงดัง เช่น มวย เพิ่มจาก 15 เปอร์เซ็นต์ เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และการเชียร์เสียงไม่ดัง เพิ่มจาก 25 เปอร์เซ็นต์ เป็น 50 เปอร์เซ็นต์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน จากมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทใหม่ สเปนเชิลท์วีริสต์ วีซ่า (เอสทีวี) อยู่ได้นานถึง 90 วัน 39 คน ที่เดินทางถึงประเทศไทยช่วงเย็นวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ขณะนี้เข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานกักตัวทางเลือกจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงไทย ผลตรวจไม่พบติดเชื้อทุกคน ส่วนยอดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทยโดยวีซ่าเอสทีวี จนถึงสิ้นเดือนนี้ยอดรวม 300 คน เป็นชาวจีนทั้งสิ้น จากนั้นในเดือนหน้า จะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปเป็นกลุ่มยุโรป.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 2

## สปสช.แจงบิบบปฏิรูปสิทธิบัตรทอง

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมามีมติให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบบัตรทองที่ไหนก็ได้ในเครือข่ายบริการ นำร่องในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เริ่มในวันที่ 1 พ.ย. 2563 นี้

ทั้งนี้การให้บริการจะแบ่งเป็นเขตพื้นที่บริการสุขภาพ จัดกลุ่มเครือข่ายบริการ ที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ในแต่ละเขตทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการแม่ข่าย เชื่อมต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น คลินิกเอกชนต่าง ๆ ร่วมดูแล ซึ่ง 1 เขตอาจจะมี 2 เครือข่ายบริการได้ และหนึ่งเครือข่ายฯ อาจมีรพ.

รองรับการส่งต่อ 2-3 แห่ง ทั้งนี้แผนการดังกล่าว เหมือนกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นพ.เจตน์ ชรรณัฐอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างการเร่งจัดวางระบบ และเปิดรับหน่วยบริการเข้าร่วมเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งต่อไปในการลงทะเบียนสิทธิจะมีรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติม นอกจากหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับส่งต่อแล้ว ยังมีรายชื่อหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายบริการ อาจจะมี 10-20 แห่งต่อเครือข่ายบริการ ที่ประชาชนสามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้ ทั้งรักษาพยาบาลเบื้องต้น รักษาต่อเนื่องโรคเรื้อรัง และบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมกันนี้ สปสช. ยังได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อำนวยความสะดวกในการนัดหมายรับบริการล่วงหน้า ตรวจสอบรายชื่อ.



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที 10

## สธ.จับมือท้องถิ่นคุมเข้มพรบ.ควบคุมยาสูบ-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม โรงแรมรอยัลเจมส์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นางน่าน โปธิ์สุพรรณพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม การดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนครปฐม ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบชาติ ฉบับที่ 2 และยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยมีนางประไพ โพธิ์รักษา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน สำหรับการควบคุมบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและโรคร้าย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จัดอบรมผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ให้มีความรู้เรื่องกฎหมาย



พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเชิญ นายแพทย์สมาน พุตระกูล และไม้มี่ตลอดไป.

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทางด้านนายอาคม รูปสูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังตระกู อปท.นำร่องของประเทศไทย โครงการรณรงค์ลดสูบบุหรี่ โดยมาเล่าประสบการณ์ การทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชนเลิกสูบบุหรี่ โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมพื้นที่สูบบุหรี่ ลดความสะดวกในการที่จะสูบบุหรี่ จัดกิจกรรมรณรงค์บ่อย ๆ โดยเฉพาะงานในชุมชน รวมถึงงานของ อบต. จะต้องสูบบุหรี่ในที่ที่หน่วยงานจัดให้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับ อสม. ให้ความรู้กับคนในชุมชน

นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ชวนมาเลิกบุหรี่ ในปีที่ผ่านมา มีผู้หยุดสูบบุหรี่มากกว่า 6 เดือน จำนวน 20 คน และจากสถิติพบว่า หากใครสามารถหยุดสูบบุหรี่และหยุดดื่มได้มากกว่า 3 ปี จะเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

# ต่อพวกร.จุกเงิน ศบค.ย้ำเพื่อคุมโควิด

**ไฟเขียวเพิ่มคนชมกีฬา  
อนุมัติอีก3กลุ่มเข้าไทย  
นายกฯยันไม่ลดวันกักตัว  
14วันสกัดระบาดดีที่สุด**

นายกฯนั่งหัวโต๊ะถกศบค. ไฟเขียวต่อพ.ร.ก.จุกเงิน ย้ำ เหตุผลเดิมเพื่อสุขภาพ ไม่เกี่ยวการเมือง พร้อมอนุมัติ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยทั้งสายการบิน- เรือ ยอชต์อีกกว่า 600 คน แต่ต้องเข้ากักตัว 14 วัน อีกทั้ง ปลอ่ยผีเพิ่มจำนวนคนเข้าชมกีฬา แต่ยังไม่มีการ พิจารณาเรื่องการลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน อ้างข้อมูล สธ.กัก 14 วัน

▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

**โควิด-19**

คุมระบาดได้ดีที่สุด นายกษัยถ้าจะลด ต้องมีระบบรองรับที่ดีที่สุดออกมาก่อน “อนุทิน” สั่งดูแลนักท่องเที่ยวจากจีนลดแรกที่มาถึงไทยแล้วอย่างดี อย่าให้กลับไป บ่นได้ ยันสธ.เดินหน้าลดวันกักตัวเหลือ 7-10 วัน หรือไม่ต้องกักเลย รอหน่วยงานเกี่ยวข้องพลิกแพลงวิธีการรองรับ ไทยคิด โควิดใหม่ 9 ราย จาก 6 ประเทศ ด้าน พ่อเมืองกาญจน์ออกคำสั่งขยายเวลาปิดด่านพระเจดีย์สามองค์ถึง 2 พฤศจิกายน สกัดโควิด-19 ลามจากเมียนมา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผย สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน ประเทศไทยรายวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 9 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,709 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 4 ราย จึงมียอด สวมผู้รักษาหายแล้ว 3,495 ราย มี ยอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 59 ราย รักษา ด้วในโรงพยาบาล 155 ราย

**ติดโควิด-19 อีก 9 ราย จาก 6 ปรท.**

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 9 ราย แบ่ง เป็น 1.ผู้ที่มาจากชูดานใต้ 3 ราย เป็น ชายไทย อายุ 30, 32, 36 ปี เป็นทหาร ช่างเฉพาะกิจไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร กลับถึงประเทศไทยเที่ยวบินเดียวกับที่พบ ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 12 ราย ส่งตัวเข้า รักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.ผู้ที่มา จากสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 27 และ 31 ปี อาชีพ พนักงานนวด กลับถึงไทยเที่ยวบินเดียวกับ ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 2 ราย เข้าพัก ในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กรณีหญิงไทยอายุ 27 ปี ตรวจหาเชื้อเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อไม่ ได้ ถูกส่งเข้ารับรักษาในสถาบันโรคทรวงอก แล้ว ส่วนกรณีหญิงไทย อายุ 31 ปี เข้า ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผลตรวจ พบเชื้อ ไม่มีอาการใด ถูกส่งรักษาในสถาบัน โรคทรวงอกแล้ว

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

3.ผู้ที่มาจากโอมาน 1 ราย เป็นหญิง สัญชาติโอมาน อายุ 41 ปี เข้ามารักษาโรคอื่น กลับถึงไทยวันที่ 14 ตุลาคม เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อพบเชื้อ ไม่มีอาการ 4.ผู้ที่มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพรับจ้างกลับถึงประเทศไทยที่ขงบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1 ราย ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 5.ผู้ที่มาจากโมร็อกโก 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 34 ปี ทำงานบนเรือมาจากโมร็อกโก เม็กซิโก และเนเธอร์แลนด์ เดินทางจากเนเธอร์แลนด์ถึงไทยที่ขงบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 3 ราย เข้าพัก ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน และ 6.ผู้ที่มาจากโปรตุเกส 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางจากเนเธอร์แลนด์ ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน

## รับทราบบท.วิชาพิเศษเข้าปท.

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยโชติน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงผลประชุม ศบค.ว่า ความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้กฎหมาย โดยมีกรรงานในที่ประชุมรับทราบ 7 เรื่อง ได้แก่ 1.การเดินทางเข้าราชอาณาจักรของคณะมนตรีแห่งรัฐ และรวม.ต่างประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเข้าพบ นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการทางการทูตต่าง ๆ เรียบร้อยดี 2.การอนุญาตให้ลูกเรือสัญชาติบริติช และสัญชาติเช็ก ที่เข้ามาราชอาณาจักรทางน้ำ เดินทางมาเรือเรียบร้อยแล้ว 3.การกำหนดประเทศและเมืองต้นทางที่ได้รับผลการผ่อนผันให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยกรรขอรับตรวจลดตรา ประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ซึ่งเรารับนักท่องเที่ยวชุดแรกจากประเทศจีน 39 ราย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ทั้งหมดอยู่ในมาตรการกักตัว 14 วัน จึงจะเดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะอยู่ในประเทศไทยประมาณ 1 เดือน

## ไฟเขียวสายการบิน-เรือยอชต์

4.การอนุญาตให้สายการบินบินแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ 5.อนุญาตให้เรือยอชต์เดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งเรือยอชต์ และเรือครุซเซอร์ ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักร 60 ลำ แบ่งเป็นยอชต์ 27 ลำ และเรือครุซเซอร์ 33 ลำ รวมคนที่เข้ามาประมาณ 600-650 คน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 2,100 ล้านบาท โดยที่ประชุมศบค.เห็นชอบ แต่ต้องมีมาตรการกักตัวบนเรือ 14 วัน และมีกรตรวจคัดกรองหาเชื้อ 3 ครั้ง ทั้งนี้ ทางกรรจทำจะยื่นประกาศอนุญาตให้เรือเหล่านี้เข้ามาได้ 6.การอนุญาตให้ลูกเรือต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขึ้นเรือออกจากราชอาณาจักร ทั้งนี้ กลุ่มนี้หากเข้ามาต้องยอมรับมาตรการกักตัว 14 วัน ก่อนลงเรือเดินทางกลับประเทศ และ 7.ผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าประเทศไทย โดยต้องกักตัวแบบ Wellness Quarantine ขณะนี้มีคนเข้ามา 1,428 ราย

## อนุมัติเพิ่ม 3 กลุ่มเข้าปท.

โฆษกศบค.กล่าวต่อว่า กรรสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้รายงาน 3 รูปแบบที่จะเข้ามาคือ กลุ่ม 1 เมดิคอลสปี, Wellness รีสอร์ท และสปารีสอร์ท กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุที่มาพักผ่อนและดูแลสุขภาพระยะยาว และกลุ่ม 3 กลุ่มพักผ่อนท่องเที่ยวและเล่นกีฬา เช่น มาพักโรงแรมที่มีสนามตีกอล์ฟ ซึ่งที่ประชุม ศบค.อนุมัติกลุ่มที่ 1 และ 2 ส่วนกลุ่ม 3 ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อน

## ศบค.อนุมัติต่อพรก.ฉุกเฉิน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า มติที่ประชุมศบค.ให้จัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ ที่พระราชอาณาจักรเป็นครั้งที่ 7 เรียกว่าเป็นการต่อพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน ที่มีการขยายเวลาแบบเดือนต่อเดือนมาตลอด 7 เดือน เนื่องจากความจำเป็นเชื่อมต่อบหว่างภาคส่วนต่างๆ ส่วนกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรคติดต่อ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไข ยังต้องผ่านกระบวนการกรรต่างๆ

“พ.ร.ก.ฉุกเฉินช่วยให้เราใช้จ่ายงบประมาณ นำมาสู่การดูแลผู้อยู่ในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ที่เราดูแลกันไปกว่าแสนคนที่เป็นคนไม่ป่วย แต่พ.ร.บ.โรคติดต่อใช้กักตัวเฉพาะคนที่ป่วย ดังนั้น เป็นความแตกต่าง และจำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่เกี่ยวข้องกับกรรขมูม แต่อย่างใด โดยมาตราใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ มาตรา 9 ที่เรารู้ควบคุมโรคต่างจากมาตรา 11 ที่ใช้ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน เรื่องนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพจริง ๆ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

## เพิ่มจำนวนที่นั่งคนชมกีฬา

และว่า นอกจากนี้ อนุญาตเพิ่มจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมกีฬา โดยสนามกีฬากลางแจ้ง เซียร์เสียดัง เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 50% และเซียร์เสียดังเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 70% ส่วนสนามกีฬาในร่ม เซียร์เสียดัง เช่น มวย เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 30% และการเซียร์เสียดังเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 50%

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวที่ขอ Visa นักท่องเที่ยวแบบ STV ที่ประเทศ นพ.ทวีศิลป์กล่าวไว้ว่า ขณะนี้ใช้การประกาศจากกรรควบคุมโรคที่ปรับประกาศประเทศที่เสี่ยงต่ำ กลาง และสูง โดยจะปรับเกณฑ์ตามสถานการณ์ 2 สัปดาห์/ครั้ง ซึ่งประเทศที่เสี่ยงต่ำเป็นประเทศที่เป็นลูกค้าของเรา เช่น

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

จีน ซ่งกง มาเก๊า ไต้หวัน สวีเดน ฟินแลนด์ โดยเราจะยอมให้กลุ่มเสี่ยงต่ำ และกลางเข้ามา ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงยังไม่อนุญาต ส่วนหน่วยงานที่จะอนุญาตให้ประเทศเหล่านี้เข้ามาได้คือ กระทรวงการต่างประเทศ

**ยืนยันกักตัว14วันคุมโรคได้ดีที่สุด**  
เมื่อถามถึงที่ประชุม ศบค.พิจารณา ลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยังไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม ทั้งนี้ จากที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ได้ให้ความเห็นว่า การกักตัว 14 วัน ดีที่สุด แต่การกักตัว 10 วัน คุมได้เพียง 95%

**นายกฯยังไม่เคาะลดกักตัว10วัน**  
ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวหลังประชุม ศบค. โดยยอมรับว่า กำลังหารือข้อเสนอให้ลดการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าไทยจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน แต่ยังไม่ตัดสินใจ เพราะต้องหามาตรการรองรับก่อน ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการมาตรการทางสุขภาพอย่างไรได้บ้าง ทั้งจัดทำอุปกรณ์สายรัดข้อมือ หรือริสต์แบนด์ สำหรับติดตามตัวผู้เดินทาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานทันสมัย และต้องดูเรื่องการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ผ่านการเจาะเลือด ซึ่งเป็นวิธีการแบบใหม่ๆ ที่อาจต้องตรวจบ่อยครั้งขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าเดิมใช้วิธีตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ หรือ SWAB เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามทั้งหมดจะดำเนินการเร็วที่สุด เพื่อให้การดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพเดินทางควบคู่กันไป และขอฝากให้ทุกคนช่วยติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองปลอดภัย เพราะเป็นบ้านเมืองของเรา

**สธ.เดินทางลดกักตัว**  
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่า นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามา แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้มั่นใจในประเทศไทย แต่มาตรการที่เราขอให้เขาทำก่อนเข้ามาประเทศไทยก็รับรองได้ว่ามีความปลอดภัย เพราะเขาต้องตรวจในประเทศเขาก่อน และเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ต้องกักตัว 14 วัน ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมือง

“นักท่องเที่ยวชุดแรก 40 คน ผมกำกับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ไม่ใช่มาแล้ว-มาเจออุปสรรคนานับประการกลับไปก็ไปบ่นอีก อย่างนี้ไม่ได้ ต้องให้เขาเห็นว่า มาแล้วได้รับการดูแลอย่างดี รวดเร็วทันใจ และขณะนี้เราพิจารณาลดวันกักตัวไม่ต้องถึง 14 วัน ซึ่งความจริงกระทรวงสาธารณสุขพร้อมอยู่แล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตัดแปลงวิธีการอีกนิดหน่อย จึงต้องรอฟร้อมกัน เบื้องต้น กรมควบคุมโรคได้เสนอให้ลดเหลือ 10 วัน ซึ่งผมได้ให้ความเห็นไปว่าถ้าเรานั่นใจก็ไม่ต้องไปกลัว กักตัวกี่วันแล้วปลอดภัยที่สุดก็เท่านั้นแหละ จะลดมาเป็น 10 วัน หรือ 7 วัน ถ้าเรามีวิธีการที่ดีอาจลดลงเหลือ 5 วัน 4 วัน 3 วันหรือไม่เลยก็ได้ ซึ่งเรามุ่งไปแนวทางนั้นอยู่แล้ว คงไม่ใช่จะอยู่ที่ 14 วันตลอดชีพ” นายอนุทิน กล่าว

**ปท.คุมระบาคดีผ่อนเงื่อนไขมาก**  
และว่า ส่วนการพิจารณาประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี เหมือนไทยก่อนหรือไม่นั้น ต้องดูปัจจัยหลายปัจจัยแน่นอนว่าประเทศที่ควบคุมการระบาดที่ดีเราก็จะพิจารณาลดหย่อนให้มากขึ้น แต่เราไปปล่อยให้ Free Entry เข้าออกตามสะดวกเหมือนบางประเทศในยุโรปไม่ได้ เพราะถ้าปล่อยให้เช่นนั้นการระบาดจะกลับมาอีก ซึ่งมีตัวอย่างหลายประเทศแล้ว

**ยืนยันกักตัวในสถานที่กักตัวรัฐ**  
“ถึงอย่างไรเราขอร้องในวิธีการ Quarantine อยู่เพราะสิ่งที่เราทำมาตลอดในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา ที่เรามีระบบ Quarantine ก็แสดงให้เห็นว่า เรามีความสามารถในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้ 100% คนที่เข้ามา Quarantine แล้วออกไปก็ไม่มีใครแพร่เชื้อเลย ตอนที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามที่เป็นข่าว ซึ่งต้องระมัดระวัง” นายอนุทิน กล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้า 1

**ไฟเขียว'60เรื้อยอชต์'  
เข้าไทยคงกักตัว14วัน**  
ไทยไฟเขียว60เรื้อยอชต์เข้าท่องเที่ยว ยังไม่ลดเวลากักตัว อนุญาต  
สนามมวยมีผู้ชมเพิ่ม ศบค.เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (อ่านต่อหน้า 3)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 3)

## กักตัว14วัน

### 'บิ๊กตุ๋'ถกศบค.ขอขอบคุณทุกหน่วย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยก่อนเริ่มประชุม นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายรัฐบาล ช่วยกันทำงานจนมาถึงทุกวันนี้ ทุกคนรู้ว่าโควิด-19 มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพและที่สำคัญคือกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด : ศบค.) ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ออกมา มีการปรับแนวทางต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทั่วโลกด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญวันนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ได้ในทุกมิติ รัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันเร่งด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า "ไม่มีอะไรนะ ขอให้ฟังแถลงของ ศบค. ส่วนการลดเวลากักตัวเป็น 10 วันนั้น วันนี้ยังไม่มีการแถลงหรือกักกันอยู่ว่าทำอะไรจะสั้นลงได้บ้าง รวมถึงมาตรการด้านสุขภาพและเครื่องมือไม่เครื่องมือ ต้องหาวิธีการทั้งหมดเพื่อให้เศรษฐกิจไปได้รวมถึงสุขภาพไปด้วย แต่ต้องเป็นมาตรฐานที่ทันสมัยขึ้น โดยเป็นข้อเสนอมาแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ต้องไปหามาตรการและความพร้อม รวมถึงเครื่องมือเครื่องมือต่างๆ และการตรวจที่ถูกต้องทำให้บ่อยครั้งขึ้น โดยเรื่องนี้จะทำให้เร็วที่สุด เพราะการทำงานไม่ใช่สั่งปุ๊บวันนั้นก็แล้วพรุ่งนี้เสร็จเลย"

### ศบค.อนุมัติต่อกรม.ถูกเงินครั้งที่7

นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุมว่า มติในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาให้จัดทำข้อเสนอ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นคราวที่ 7

"เรียกว่าเป็นการต่อพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน ที่มีกรขยายเวลาแบบเดือนต่อเดือนมาตลอด 7 เดือน เนื่องจากความจำเป็นในการเชื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆ และยังไม่มีความชัดเจนครอบคลุมได้ ส่วนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ ขณะนี้อยู่ใน

ขั้นตอนการแก้ไข ยังต้องผ่านกระบวนการการต่างๆ" โฆษก ศบค.กล่าว และว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินสามารถช่วยให้ใช้จ่ายงบประมาณ นำมาสู่การดูแลผู้อยู่ในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ที่ดูแลกันไม่กว่าแสนคนที่เป็นคนไม่ป่วย แต่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ สามารถใช้กักตัวเฉพาะคนที่ป่วย ดังนั้น เป็นความแตกต่าง และมีความจำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่อย่างใด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ทั้งนี้ มาตราต่างๆ ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ใช้คือมาตรา 9 สำหรับควบคุมโรค แตกต่างจากมาตรา 11 ที่ใช้ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพจริงๆ

### เพิ่มคนเข้าชมใน'สนามมวย'

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้พิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 1.สนามกีฬากลางแจ้ง ลักษณะเชียร์เสียงดัง เดิม 4,000 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ชมในสนามกีฬา ขอให้เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ส่วนลักษณะการเชียร์ไม่ส่งเสียงดัง เดิมกำหนด 6,000 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ชมในสนามกีฬา เพิ่มเป็นร้อยละ 70 และ 2.สนามกีฬาในร่ม ลักษณะการเชียร์เสียงดัง เดิมกำหนด 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนผู้ชมในสนามกีฬา เพิ่มเป็นร้อยละ 30 ลักษณะการเชียร์ไม่ส่งเสียงดัง เดิมกำหนด 2,000 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เพิ่มเป็นร้อยละ 50

"กีฬาชมเล่นในร่มใช้เสียงดัง จากเดิมได้ร้อยละ 15 ก็เพิ่มเป็นร้อยละ 30 โดยมาตรการใหม่ไม่มีเพดานของจำนวนผู้เข้าชม ถ้าสนามใหญ่มาก ก็เพิ่มจำนวนคนได้ตามนั้น" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### ไฟเขียวเรือยอชต์60ลำเข้าไทย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้มีการพิจารณาอนุญาตให้ลูกเรือ สัญชาติบริติชและสัญชาติเช็ก เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ เป็นกิจกรรมเฉพาะราย ที่ดำเนินการไปแล้ว, กำหนดประเทศและเมืองต้นทางที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขอรับตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ไทยรับนักท่องเที่ยวชุดแรกมาจากประเทศจีน 39 คน และจะต้องเข้าสถานกักกัน 14 วัน โดยมีแผนจะเข้ามาพักในไทยประมาณ 1 เดือน และมีอีกหลายประเทศที่ต้องการเข้ามาในไทย

"การอนุญาตให้เรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ เช่น เรือซูเปอร์ยอชต์ เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ความยาว 30 เมตรขึ้นไป มีผู้โดยสารไม่เกิน 12 คน และเรือครุยเซอร์ ที่เป็นเรือสำราญขนาดเล็ก ปัจจุบันแจ้งความประสงค์เข้ามาเพื่อทำการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรไทย 60 ลำ เป็นเรือซูเปอร์ยอชต์ 27 ลำ และเรือครุยเซอร์ 33 ลำ รวมผู้โดยสาร 600-650 คน จะสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณปีละ 2,100 ล้านบาท ในส่วนนี้ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว โดยลูกเรือจะต้องทำการกักตัวบนเรือเป็นเวลา 14 วัน และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่า เพื่อนำเรือขึ้นเทียบท่าในราชอาณาจักรได้" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### ให้4พท.เข้าไทย-ยังไม่ลดวันกักตัว

โฆษก ศบค.กล่าวว่า การผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้ามาในประเทศไทยโดยเข้าสู่การกักตัวแบบเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine) โดยขณะนี้ มี 3 รูปแบบ คือ 1.กลุ่มเมดคัลคลับเพื่อการพักผ่อน รักษาสุขภาพด้วยการนวดสปา โปรแกรม 7-10 วัน จำนวน 40 แห่ง 2.กลุ่มโรงแรมหรูสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อการพักผ่อนดูแลสุขภาพพระยยะยาว โปรแกรม 30 วัน จำนวน 20 แห่ง 3.กลุ่มกีฬา ด้วยโปรแกรม 14 วัน จำนวน 120 แห่ง โดยที่ประชุม ศบค. อนุมัติกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่กลุ่มที่ 3 จะต้องลงรายละเอียดเพิ่มเติมและพิจารณาในครั้งต่อไป

"ทั้งนี้ ยังมีแนวคิดกระจายรายได้ ในระหว่างที่กักตัวในโรงแรม ด้วยการนำเอาสินค้าโอท็อป ซอปปิงสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ในจังหวัดที่อนุญาตให้คนกลุ่มนี้เข้าไปได้รับประโยชน์ ไม่ใช่ได้รับแค่ค่าของโรงแรม เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอย เพื่อเป็นรายได้สู่ชุมชน" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในการอนุญาตนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศเข้าไทย ขึ้นอยู่กับการประกาศของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะพิจารณาตามเกณฑ์ต่างๆ ทุก 2 สัปดาห์ เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ ระบบสาธารณสุขในประเทศต้นทาง เช่น ประเทศความเสี่ยงต่ำ คือ จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เป็นต้น เราขอให้ได้ทำกับกลางเข้ามา แต่ความเสี่ยงสูงยังไม่ได้ ส่วนการลดระยะเวลากักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ยังไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณา

### พบผู้ติดเชื้ออีก9รายจากตปท.

เมื่อเวลา 11.00 น. เพชฌัญญูชัยข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวัน มีผู้ป่วยราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 3)

ใหม่ 9 ราย รวมสะสม 3,709 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,450 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 762 ราย รักษาหายป่วย 3,495 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 155 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,709 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี 2,034 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 712 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค

## กาญจนบุรีขยายปิดเพิ่มข้ามแดน

รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมา รายงานว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 ยอดสะสมอยู่ที่ 37,205 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,108 ราย ผลจากการพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ในพื้นที่เมืองพญาตองซู ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการปิดห้ามการเข้า-ออกของคน ยานพาหนะและสิ่งของ ในจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ต่อไปอีก 14 วัน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2563 ส่วน พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า (กองกำลังสุรสีห์) สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทั้งทหาร ตำรวจ และ อส. ร่วมกันจัดเวรยามเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

ที่ จ.พิจิตร ภายหลังจากพบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของชาวเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับจัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร และร้อย อส.อ.เมืองพิจิตร บูรณาการออกตรวจสอบสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาในสถานประกอบการพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเข้าตรวจที่โรงสีข้าว บริษัท นิคมกล้าข้าว 2000 จำกัด เลขที่ 334 หมู่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 67 คน เป็นแรงงานชาวเมียนมา 44 คน แรงงานชาวไทย 23 คน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด และยังคงสถานประกอบการร่วม รับส่งข้าว บริษัท บีทีฟาวเวอร์ จำกัด มีแรงงานไทย 31 คน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นกัน